



ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒

ตามที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ได้นำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรท่าลี่ ลำดับที่ ๒ - ๑๑ ตามประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ นั้น

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด่านศุลกากรท่าลี่ ลำดับที่ ๒ - ๑๑ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๑	๓๓	นางสาวจินตนา จันท์ขาว
๐๒	๑๐	นางสาวเนตรนภา เนธิบุตร
๐๓	๐๗	นายอรรถพล ตะเมือง
๐๔	๐๓	นางสาวกมลชนก ไชยชนะ
๐๕	๐๑	นายวรรณัย สารบูรณ์
๐๖	๑๓	นายสิทธิกร อินทรา
๐๗	๐๒	นายไชยวัฒน์ เลิศวิวัฒน์ศิริกุล
๐๘	๒๗	นายศรัณย์ โคตรชมพู

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/วันและเวลา...

วันและเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ <u>รายงานตัว</u> เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ ๒ <u>สอบสัมภาษณ์</u> เวลา ๐๙.๓๐ น.	๐๑ - ๐๘	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ ๒

ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องนำมายื่น/แสดงในวันประเมินฯ ดังนี้

๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๒ ประวัติย่อส่วนบุคคล (Resume)

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัดคอกกลม และรองเท้าแตะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

๔.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

/๕. การประกาศ...

๕. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://www.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ <http://bureau๒.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖


(นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒